



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา โดยได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือก เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู (ตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรแนบท้ายประกาศนี้)

องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู ได้กำหนดเงื่อนไขในการจ้าง ดังนี้

๑. ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร มารายงานตัว ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยให้นำเอกสารทางการศึกษาที่ใช้สมัครฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

๒. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาต่ำสุดตามลำดับ ในกรณีที่มิมีผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกูจะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงจากผู้ที่ได้คะแนนรวมมากไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมน้อยตามลำดับ ในกรณีคะแนนเท่ากันให้ผู้ได้รับ เลขประจำตัวในการรับสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

๓. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู มีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี เว้นแต่องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกูจะมีการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้มีการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรไว้ใหม่แล้ว ให้ถือว่าบัญชีขึ้นไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก

๔. ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชี ผู้ผ่านการเลือกสรรและสรรหาไว้แล้วถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ คือ

๔.๑ ผู้นั้นขอสละสิทธิรับการส่งจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่เลือกสรรได้

๔.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อรับการส่งจ้างและแต่งตั้งพนักงานจ้างในเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู กำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและมีหนังสือแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู ทราบล่วงหน้า

/๕.กรณีผู้ผ่านการเลือกสรร.....

๕ กรณีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจำนวนอัตราว่างและภายหลังมีอัตราว่างในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกูพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกัน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ อาจพิจารณาจัดจ้างผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕



(นายเสกสรร เพ็ญสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ประเภทพนักงานตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	เลขประจำตัวสอบ
-	-	-

หมายเหตุ : มีผู้สมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าว

๒. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	เลขประจำตัวสอบ
๑	นางสุทธิดา ทิตตม	๐๐๑


(นายเสกสรร เพ็ญสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู